

KHÔNG THỂ GỌI CS LÀ MAFIA ĐỎ

(Một mặt trận hai kẻ thù
Giặc cộng bán nước, tà phù xâm lăng)



Người ta thường dùng chữ MAFIA ĐỎ để nói về đảng cộng sản. Bởi vì cả hai tổ chức đều xây dựng cơ nghiệp, và củng cố quyền hành, bằng cách gây kinh hoàng, bằng chém giết, thủ tiêu, thanh trừng, ám sát và đủ mọi hành động phi pháp.

Cả hai đều đặt quyền lợi của phe đảng lên trên hết, đứng đầu là những “*parrains*” tàn nhẫn, coi mạng người như nhöe.

Cả hai đều dùng một phương pháp tuyển lựa tay chân: như bằng môi, nhất là những phần tử bất hảo trong xã hội, và khi đã nhúng chàm, sẽ phải trung thành đến chết. *Yakuzas Nhật* đa số xuất thân từ giới cùng đinh, vào mafia là cơ hội thăng tiến duy nhất.

TÂM ĐIỂM CỦA TỘI ÁC

Cộng sản [CS] ma giáo hơn, nhiều khi dùng những chiêu bài đao to búa lớn để dụ cả những người có tâm huyết, nhưng phương pháp vẫn là một: vào dễ, ra khó. Với mafia, lia bầy là mất mạng. Với CS, bỏ đảng hoặc mất mạng, hoặc thân bại danh liệt.

Không phải ai cũng trở thành đảng viên hay thành viên mafia. Vào Đảng phải là bản cố nông ba đời hay có lý lịch “tốt” (*bản cố nông mới có bạc triệu dollars trong ngân hàng*). Nhập mafia sicilienne phải là người Sicile gốc, có đạo, không phải là người đồng tính luyến ái, không phải là... cộng sản.

Mafia và CS là những tổ chức hàng dọc, người dưới tuyệt đối tuân lệnh người trên, coi Đảng là ưu tiên số một, sẵn sàng chết cho Đảng, cho tổ chức.

Hai tổ chức giống nhau tới độ ông Bộ Trưởng Ngoại Giao Séc đã không ngần ngại gọi VN là “*tâm điểm của tội ác có tổ chức*”.

Chưa bao giờ, trong lịch sử ngoại giao, người ta dùng chữ khinh miệt như vậy đối với một quốc gia khác. Dịch ra ngôn ngữ thường: *đó không phải là một quốc gia; đó là một tổ chức trộm cướp. Mafia Đỏ.*

MỘT XÚC PHẠM

Sự thực, gọi cộng sản là MAFIA ĐỎ là một sự xúc phạm đối với mafia. Bởi vì mafia, dù cũng là một tổ chức của tội ác, có một cái mà CS không có. Đó là cái nguyên tắc danh dự, cái gọi là “*code d’honneur*”.

Những yakuzas khi gia nhập mafia Nhật tuyên thệ trung thành tuyệt đối với cái “code d’honneur” đó, vi phạm là tự mình khai trừ khỏi tổ chức, nếu không bị khai trừ hay khai tử. Yakuzas không giết những người không thuộc các băng đảng, không làm phiền các công dân tốt, không nghiện ngập và có thái độ xấu, làm mất danh dự của đồng đội.

Cosa Nostra -mafia Ý- có những nguyên tắc khắt khe gọi là “*società onorata*”. Một trong những nguyên tắc danh dự của các tổ chức mafia, là không đụng tới đàn bà, trẻ con. Có thể tàn nhẫn, giết người, cướp của, nhưng không giơ tay đánh đàn bà, trẻ em.

“*Società Onorata*” cấm uống rượu, cấm lăng nhăng ngoại tình với vợ đồng đội, cấm khai thác mãi dâm, buôn bán ma túy, làm những chuyện vô luân... Chuyện ám sát cũng là quyết định từ trên, không có chuyện tự ý sinh sát rồi được đảng bao che.

Những năm gần đây, “code d’honneur” không được tôn trọng như trước, các mafia dính vào ma túy, mãi dâm, v.v. vì các mafia mới quá đông, cạnh tranh lẫn nhau.

Mặc dầu vậy, chuyện bạo hành với phụ nữ, trẻ em, chuyện ý thể ức hiếp người nghèo khổ, có những hành vi khả ố nơi công chúng, vẫn là những cấm kỵ, tabou, không mafieux nào làm hay dám làm.

CỘNG SẢN KHÔNG PHẢI LÀ TƯ BẢN ĐỎ

Một cụm từ khác người ta hay dùng để chỉ CS ngày nay là “*tư bản đỏ*”. Đó cũng là một sự xúc phạm đối với tư bản. Bởi vì tư bản, với những khuyết điểm của nó, có những nguyên tắc minh bạch, đã đưa tới sự thịnh vượng ở các quốc gia theo kinh tế thị trường.

Cái “code d’honneur” của mafia, CS không có. Họ không có cái danh dự của kẻ cướp biết tự trọng.

Một bọn côn đồ, được lệnh của chủ, sẵn sàng xúm vào đánh đập, hành hạ những người đàn bà chân yếu tay mềm tới dự một buổi văn nghệ, hay những bà cụ buôn thúng bán

bung, chỉ phạm cái tội muốn kiếm vài đồng bạc đong gạo. Và vênh váo thỏa mãn, kiêu hãnh, như đã đạt được một thành tích vẻ vang, một chiến công oanh liệt.

Cái đó, người ta gọi là thú tính. Cũng lại là một sự xúc phạm đối với súc vật. Bởi vì loài vật không bao giờ giết, hay hành hạ đồng loại, để tìm thú vui. Hay một chút thỏa mãn, vinh quang đê tiện.

Để khỏi xúc phạm bất cứ ai, người hay loài vật, nên tránh ví von. Hãy gọi cộng sản là cộng sản.

Từ Thức



Nguồn: Internet eMail by Batkhuat Nguyen chuyển

*Đăng ngày Thứ Hai, August 20, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*